

วุฒิสภาศาลากลางสมองภาคใต้ ระดมพลัง สร้างเครือข่าย พัฒนาประเทศ

วันนี้ (2 กรกฎาคม 2551) เวลา 14.00 น. นายไพโรจน์ สุจินดา ประธานคณะอนุกรรมการ อำนวยการธนาการสมอง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวุฒิสภาศาลากลาง ภาคใต้ ณ ห้องตะกั่วป่า โรงแรม เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมบทบาทของวุฒิสภาศาลากลาง ในการ ร่วมพัฒนาประเทศ รวมทั้งเพื่อให้วุฒิสภาได้รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำความรู้ และ ประสบการณ์มาร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงแผนฯ 10 ไปสู่การปฏิบัติในลักษณะของการ ดำเนินกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อสร้าง เครือข่ายการทำงานในลักษณะบูรณาการร่วมกันของวุฒิสภากับหน่วยงานต่างๆ

ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการธนาการสมอง กล่าวว่า จากการที่ได้เฝ้าติดตามการปฏิบัติ ภารกิจของวุฒิสภาที่ผ่านมาพบว่า วุฒิสภาได้อุทิศตน เสียสละทั้งทุนทรัพย์ กำลังกาย ใจ และเวลา นำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญมาช่วยพัฒนาสังคมของประเทศในด้านต่าง ๆ ในรูปของการให้ความ ช่วยเหลือ ร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรและชุมชนในท้องถิ่นของตนและในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งที่เป็นการทำงาน เฉพาะตัว หรือการรวมกลุ่มกันทำงาน โดยมีได้หวังประโยชน์ส่วนตัวใด ๆ นับเป็นการทำงานด้วยจิตที่มีมโนธรรม โดยเฉพาะการทำงานร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร ขยายตัวออกไปเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง อันเป็นแบบอย่างที่ดี

นายไพโรจน์ กล่าวว่า การที่ยังคงปฏิบัติภารกิจภายหลังเกษียณจากงานประจำแล้ว แม้จะมีความเครียด ความกังวลอยู่บ้าง แต่จะช่วยให้มีความรู้สึกว่าตนเองยังมีค่า มีความหมาย เพราะได้มีส่วน เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่มีคุณค่า มีคุณประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อครอบครัว ลูกหลาน เพื่อนร่วมในชุมชน/ องค์กร สาธารณชน ประเทศชาติ หรืออาจจะก้าวไกลถึงเพื่อนร่วมโลกด้วย

ต่อจากนั้น นายประพันธ์ มุสิกพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สศช. นำเสนอ “กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10” ว่า บทบาทการพัฒนา ของพื้นที่ภาคใต้ที่สำคัญคือ เป็นฐานการผลิตยางพารา ปาล์มน้ำมันครบวงจร และอาหารทะเลแปรรูป รวมทั้งเป็นฐานการท่องเที่ยวทางทะเลชั้นนำของโลก เป็นประตูการค้า การขนส่งเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ด้านใต้และนานาชาติ ตลอดจนเป็นฐานอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมพลังงานจากก๊าซธรรมชาติ

สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

(1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตหลักให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อเพิ่ม สมรรถนะการสร้างรายได้ให้แก่ภาค โดย 1) พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขันสินค้าเกษตร 2) พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินค้าอาหารเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ของภาค 3) พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้อย่างเต็มศักยภาพและยั่งยืน

(2) ขยายฐานเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความหลากหลายของแหล่งสร้างรายได้และการจ้างงานให้แก่ภาค โดย 1) พัฒนาคือความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบโครงการ JDS และกรอบโครงการ IMT-GT 2) ใช้ความได้เปรียบของพื้นที่สร้างโอกาสการพัฒนารองรับการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ 3) พัฒนาการคมนาคมขนส่งทางทะเลเชื่อมโยงสู่นานาชาติเพื่อเปิดประตูเศรษฐกิจแห่งใหม่ของประเทศ ได้แก่ การพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ (Landbridge) แนวสงขลา-สตูล

(3) พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อเสริมสมรรถนะการพัฒนาภาค โดย 1) พัฒนาความรู้ คุณธรรม และสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 2) สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตคนจน คนด้อยโอกาสให้สามารถพึ่งตนเองได้ 3) พัฒนาศักยภาพคนเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและเพิ่มโอกาสด้านอาชีพและรายได้ 4) อำนวยความเป็นธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

(4) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน โดย 1) สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพึ่งตนเอง 2) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพิ่มโอกาสการมีรายได้จากทรัพยากรในท้องถิ่น 3) ส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้างสันติสุข

(5) พื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน โดย 1) พื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการคุ้มครองพื้นที่ป่าไม้และป่าชายเลน 2) สร้างความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นฐานการผลิตอย่างยั่งยืน 3) ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต

สำหรับกำหนดการประชุมสัมมนาครั้งนี้ กำหนดไว้ 2 วัน ภายหลังจากพิธีเปิดและการนำเสนอกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคได้ดังกล่าวแล้ว เป็นการนำเสนอกรณีตัวอย่างการดำเนินงานวุฒิสภาศาลาการสมอง ได้แก่ “วุฒิสภาศาลาการสมองกับการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” โดยนายวารินทร์ บุษบรณ วุฒิสภาศาลาการสมอง จังหวัดนราธิวาส “โครงการ เสริมรักลูกหลานบ้านศรีธรรมราช” โดยนางสาวจินดา ธีระพันธ์ วุฒิสภาศาลาการสมอง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ “การดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์วุฒิสภาศาลาการสมอง นนทบุรี” โดยนายทานตะวัน แก้วเขตการ ประธานศูนย์วุฒิสภาศาลาการสมอง นนทบุรี

จากนั้น ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 เป็นการแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนงานเชิงรุกของวุฒิสภา” จากนั้นเป็นการเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยและเปิดอภิปรายทั่วไป และปิดการประชุมสัมมนาในเวลา 14.00 น.

การจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้เป็นการกระตุ้นการทำงานเชิงรุกและเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานของวุฒิสภาที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และเป็นการเปิดโอกาสให้วุฒิสภาที่เพิ่งสมัครใหม่กับวุฒิสภาที่มีอยู่เดิมได้พบปะทำความรู้จักกัน ตลอดจนระดมความคิดเห็นร่วมกันในอันที่จะนำความรู้ ประสบการณ์และความสามารถมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาภูมิภาคของตนเองต่อไป
